

กระทู้ถามที่ ๙๙๐ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการขยายความยาว หรือก่อสร้างสะพานข้ามคลองกรุงศรีใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดังต่อไปนี้

เนื่องจากสะพานข้ามคลองกรุงศรีใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ภูน้ำคลองกัดเซาะดินบริเวณคอสะพานเกิดโพรงขนาดใหญ่ เกิดความยากลำบากในการเดินทางเป็นอย่างมาก

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ได้ซ่อมแซมคอสะพานเป็นการชั่วคราวแล้วแต่เนื่องจากกระแสน้ำที่แรงและปริมาณมาก ทำให้ไม่สามารถป้องกันได้อย่างถาวร จึงขอเรียนถามว่า

กระทรวงมหาดไทย มีแผนการดำเนินการขยายความยาวหรือก่อสร้างสะพานข้ามคลองกรุงศรีใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อย่างไรเมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

พิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๙๙๐ ร.

ของ นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดพิษณุโลก
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการขยายความยาว หรือก่อสร้างสะพานข้ามคลองกรุงกรักใหม่
หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก

ข้าพเจ้า นายอนูทิน ชาญวีรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ขอตอบกระทู้ถามของ
ท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำถามที่ ๑ กระทรวงมหาดไทย มีแผนการขยายความยาวหรือก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
กรุงกรักใหม่ หมู่ที่ ๕ บ้านโคกสว่าง ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก อย่างไร
เมื่อใด ขอทราบรายละเอียด

คำตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกได้ตรวจสอบแล้ว มีข้อเท็จจริง ดังนี้

๑. สะพานดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการก่อสร้าง
เมื่อประมาณปี พ.ศ. ๒๕๔๗ มีความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร

๒. ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้มีโครงการบางระกำโมเดลมีการขุดลอกขยายคลองกรุงกรัก
โดยกรมชลประทาน จากเดิมคลองกรุงกรักที่มีความกว้างประมาณ ๑๐ เมตร ลึกประมาณ ๒ เมตร
หลังจากขุดลอก ทำให้คลองกรุงกรักมีความกว้างประมาณ ๒๕ เมตร ลึกประมาณ ๔ เมตร
จึงทำให้สะพานแห่งนี้แคบและเล็กกว่าลำคลอง มีลักษณะเป็นคอขวด เมื่อถึงฤดูฝนมีน้ำหลาก
กระแสน้ำไหลแรงทำให้คอสะพานเสียหาย

๓. ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกได้ดำเนินการซ่อมแซม
คอสะพานดังกล่าว แต่คาดการณ์ว่าจะไม่สามารถแก้ปัญหาในระยะยาวได้ รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ ๑

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกได้มีหนังสือ ที่ พล ๗๑๘๐๓/๔๑๗ ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ถึง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ออกแบบสะพานข้ามคลองกรุงกรัก เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกไม่มีศักยภาพเพียงพอที่จะ
ออกแบบสะพานได้ และแขวงทางหลวงชนบทพิษณุโลก ได้มีหนังสือที่ คค ๐๗๐๓.๓๗/๑๙๕๑
ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ออกแบบสะพานข้ามคลองกรุงกรัก ถึงองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบึงกอก มีสาระสำคัญว่า การก่อสร้างสะพานดังกล่าวไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมทางหลวงชนบท ส่วนเรื่องการออกแบบแขวงทางหลวงชนบทมีข้อจำกัดเรื่องบุคลากรและภารกิจ
ที่ต้องดำเนินการเร่งด่วนทำให้ไม่สามารถสนับสนุนได้ แต่ยินดีให้การสนับสนุนด้านวิชาการในการสำรวจ
ออกแบบและประมาณการโครงการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๕. ปัจจุบันสะพานดังกล่าวใช้งานได้ปกติ แต่ยังมีความกังวลว่าจะมีปัญหาชำรุดขึ้นมาอีก

การดำเนินการแก้ไขปัญหา

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก มีโครงการซ่อมแซมสะพานพร้อมเรียงหินกันน้ำเซาะตลิ่งบริเวณสะพานข้างอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ ๕ (บริเวณสะพานข้ามคลองกรุงศรีที่กล่าวข้างต้น) งบประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอก ประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าวใหม่ที่มีความกว้าง ๙ เมตร ยาว ๔๐ เมตร โดยจะขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกได้รับแบบร่างสะพานจากกรมทางหลวงชนบทซึ่งแบบร่างดังกล่าวยังไม่สมบูรณ์ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการออกแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกจึงหาแนวทางในการจัดจ้างออกแบบสะพานดังกล่าวอีกทางหนึ่ง

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การขออนุมัติเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกกังวลว่ายังมีความไม่แน่นอนว่าโครงการดังกล่าวจะได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนหรือไม่

๒. สะพานดังกล่าวมีความจำเป็นที่ประชาชนหลายหมู่บ้านใช้สัญจร หากองค์การบริหารส่วนตำบลบึงกอกไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างสะพานดังกล่าว ขอให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการแทนเพื่อแก้ปัญหาให้ประชาชนในระยะยาวต่อไป